

จดหมายข่าว อบต.หนองป่าก่อ

ฉบับที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดทำโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โทร. 053181699



วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นำทีมโดยท่านนายกอรุณทัตย์ ปิมลือ และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ร่วมกับอำเภอดอยหลวง ได้ร่วมกิจกรรม Kick Off การณรงค์ทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ลงพื้นที่ออกแจกเบิยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ม.1-10
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยท่านนายกอร์อุทัย ปิมลือ และ
 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ร่วมกับอำเภอดอยหลวง ได้ทำการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
 ณ บ้านวังเขียวหมู่ที่ 8 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยท่านนายกอร์อุทัย ปิมลือ
 และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยท่านนายกอรุณทัย ปิมลือและเจ้าหน้าที่
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตความเครียดและภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยท่านนายกอรุณทัย ปิมลือ และ
 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยนายอรุณทัฬหี ปิมลือ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ หลักสูตร ฝึกรบธรรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดลำพูน-จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้รับแจ้งเบื้องต้นจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองป่าก่อ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ จำนวน 1 ราย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ จึงได้สนับสนุนบุคลากรและวัสดุเคมี เพื่อทำการพ่นเคมีในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย เพื่อทำการควบคุมโรคไม่ให้ แพร่กระจายต่อไป



วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยท่านนายกอรุณทัตย์ ปิมลือ และ
 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 ในหัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ณ วัดหนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยท่านนายกอรุณทัตย์ ปิมลือและ
 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดโครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
 ณ วัดหนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ทำการลงพื้นที่เก็บขยะอันตราย ณ จุดเก็บขยะอันตรายทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ เพื่อจะดำเนินการส่งไปกำจัดขยะอันตรายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป



วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยท่านนายกอรุณทัย ปิมลือ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. นำทีมโดยท่านนายกรุณทัย ปิมลือ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส.อบต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยท่านนายกรุณทัย ปิมลือ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

